



ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากเพื่อเรียก
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี	บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 65 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาฝาก	ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด	1. ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	0.30 % ต่อปี
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	ไม่มี
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันที่ฝาก $\frac{100}{365/366}$ (ทั้งนี้ ใช้ 365 วัน หรือ 366 วัน ขึ้นอยู่กับปีปฏิทิน) 3. ตัวอย่างเช่น : วันที่ 8 มิ.ย. 2566 ท่านฝากเงินจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลา 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้ $100,000 \times \frac{0.30}{100} \times \frac{1}{365} = 0.82 \text{ บาท}$
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
เงื่อนไขหลัก	1. เปิดบัญชีได้เพียง 1 คน ต่อ 1 บัญชี 2. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์และบัญชีร่วม
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน	1. ฝากเงิน/ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ใช้บริการ 2. ไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
สิทธิประโยชน์	สมัครใช้บริการบัตรออมสิน เดบิต เบสิค เพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุ
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝาก	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมบัญชี	ไม่มี
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก	ไม่มี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ไม่เสียภาษี
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	สาขาของธนาคารออมสิน หรือ Call Center 1115 หรือ https://www.gsb.or.th
ข้อควรระวัง	1. ธุรกิจข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากพื้นฐานจะไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันผ่านบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกปกติโดยทั่วไป 2. การสมัครบัตรออมสิน เดบิต เบสิค เพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นสิทธิของผู้ขอเปิดบัญชีในการใช้บริการตามความสมัครใจ 3. การใช้บัตรออมสิน เดบิต เบสิค ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน การทำธุรกรรมอาจมีค่าธรรมเนียมโดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 4. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็มอันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมตามประเภทของบัตร โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 5. ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคารทันที